

งานมหกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัย

เขตไทรบุรีราชินี

จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2555

อ่านต่อหน้า 3



สาร สารานุกรมสุขอนามัย



ใกล้ชีวิตชาวอุทัย ห่วงใยสุขภาพ

ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

ผลิตโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเผยแพร่ข่าวสารในแวดวงคนสุขภาพของจังหวัดอุทัยธานี



การประชุมวิชาการการจัดการความรู้

มหกรรมจัดการความรู้เรื่องสุขภาพ

ชาวอุทัยธานีไม่ควรรอวัน

คีตสารา KM ปี 2

มือ เท้า ปาก

อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 3



ทุกทิศ ทัวอุทัย



4-6 กรกฎาคม นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี คัดเลือกผลการดำเนินงาน สร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ระดับจังหวัด ประจำปี 2555 โดยมีสถานบริการในแต่ละอำเภอจำนวน 8 อำเภอ อำเภอละ 6 กลุ่มบริการ เมื่อประกาศผลแล้วจะได้นำไปประกวดในระดับเขตต่อไป



27 มิถุนายน 2555 นายพูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวด รพ.สต. ดีเด่นระดับเขต จากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเข้าตรวจประเมิน สสอ.สว่างอารมณ์และ รพ.สต.ระบำ อ.ลานสัก



บรรดาผู้มีผลงานและความตั้งใจทำงานจนผ่านการคัดเลือกให้เป็น "คนดีศรีสาธารณสุข" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในหมู่ข้าราชการสาธารณสุข เข้ารับโล่รางวัลจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภายในงานคีตีสารา KM เมื่อ 13 กรกฎาคม ที่สสจ.อุทัยธานี



อบรมนักบริหาร นพ.เกษร อมันตกุล ผอ.รพ.อุทัยธานี (นั่งกลาง) พร้อมด้วยทีมต้อนรับของรพ.อุทัยธานีและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมภักดิ์อุทัย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555



วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบ้านไร่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายบริการ อาสาสมัครสาธารณสุข จัดมหกรรมตรวจตา ตรวจเท้า สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และแถมด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่พร้อมกันไปด้วย



บรรดาจักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญจาก รพ.ราชวิถี และรพ.ต่างๆในภูมิภาค ร่วมประชุมนำเสนอผลงาน ความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคเกี่ยวกับตา อันมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานตามโครงการ "สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย" เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ที่ ร.พ.อุทัยธานี





หน่วยงานนมทรรณรงคอาหารปลอดภัย เฉลิมพระเกียรตืพระราชินิ

นพ.พูลลธิธิ คีตติสาร นายแพทยศาสตรณสุขจังหวัดอุทยธานีเปดเผยว่ จังหวัดอุทยธานีจะจัดจณนทรรณรงคอาหารปลอดภัยเทดไทองค้ราชินิ ในว่ันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่วงเวียนห้าแยกวิทยุ ประกอบดว้กิจกรรมด้นอาหารมกมย มุงหมยให้ประชนมิพดติกรรมกรณที่ถูกดองปลอดภัย เพื่อกลดโรคและการเจ็บป่วยที่มีสเหตุมาจากการกินอาหาร

การจัดจณนทรรณรงคอาหารปลอดภัย เทดไทองค้ราชินิ เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ควมรู้กับประชน ให้รู้จักวิธีเลือกซื้ออาหาร การปรุงอย่งถูกวิธี การเลือกใช้ภษณะบรจุอาหาร ตลอดจนจนวิทยของผู้ปรุง-ผู้รับประชนอาหาร มุงให้เกิดการปรับเปลี่ยนพดติกรรมในด้นดังกล่าวในการดำเนินชีวิตประจำวัน อันสมารถจะลดโรคภัยต่งๆได้มกมยหลายโรค กิจกรรมภยในงนก็จะประกอบไปด้วย มทรรณนิทรรคการ และการสวธิตเพื่อให้ความรู้ เรื่องควมปลอดภัยทงอาหาร ขบวนรณรงค รยการภคควมบ้เทงด้วยการแสดงและคอนเสิร์ต จึงขอเชิญชนประชนท่วไปเข้าร่วมงนดังกล่าว นพ.สสจ.อุทยธานีกล่าวในที่สุด



มทรรณจัดการควมรู้ด้นสุขภาพ คีตติสาร KM ปี 2

เมื่อว่ันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 จังหวัดอุทยธานี โดย นพ.พูลลธิธิ คีตติสาร นายแพทยศาสตรณสุขจังหวัดอุทยธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สวธิตและอสวสมค้รสวธิตสวธิตทั้งจังหวัดอุทยธานี ร่วมกันจัดจณนแลงเปลี่ยนเรียนรูทงวิชาการ และสรุพผลการปฏิบัติงนในรอบปี 2555 ใช้ชื่องนว่ "คีตติสารKM" ปีที่2 ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เพื่อเป็นเวทให้ผู้ปฏิบัติงานด้นสุขภาพ ผู้มีผลงนดีเด่น ผู้เป็นเจ้าของนวัตรกรรมสุขภาพ ได้ใช้ในการบอกเล้า เผยแพร่ และแลงเปลี่ยนเรียนรู

อีกท้ังยังเป็นเวทที่ระดบจังหวัดในการประกศเกียรตืคุณ ยกย่องผู้ที่ควมทุ่มเทก่ล้งควมคิด และเวลากับการทำงานแก้ไชปัญหา พัฒนสุขภาพแก่ชวอุทยธานี

โดยภยในงนมีกิจกรรมต่งๆท้ังการประชมวิชาการ และการจัดบู้ทแสดงผลงนของหน่วยบริกรทก้อเภอ รวมทั้งกิจกรรมบ้เทงหน้าเวทกกลางแจ่ง โดยได้รับเกียรตืจากผู้ว่ราชกรจังหวัดอุทยธานี นายวันชัย โอสถนธิพิทย เป็นประชนเปดงนและเยี่ยมชมกิจกรรมต่งๆร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จ.อุทยธานี นายแพทยศาสตรณสุขจังหวัดกล่าวรยงนควมตอนหนึ่งว่ คีตติสาร KM เป็นผลรวมท้ังวิชาการผสมพสนกรบริกร และจะเป็นวัฒนธรรมของชวสวธิตสวธิตอุทยธานีสืบไป



ชวอุทยธานีไม่ควรคว้น มือ ท้ว มก



นพ.พูลลธิธิ คีตติสาร นายแพทยศาสตรณสุขจังหวัดอุทยธานี เปดเผยว่ ตามที่มีชวทงสื่อมวลชนอย่งมกถึงกรระบคของโรค มือ เท้า ปากในเด็กเล็ก ช้้นท้วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหนครว่ ทงจังหวัดอุทยธานีมีการเตรียมพร้อมรับมือกรระบคของโรคนี้ไว้แล้ว โดยมีกรวางมตรกรป้องกันและควมคุมที่ไ้ปฏิบัติอย่งต่อเนื่องมเป็นเวลทหลายปี อีกท้ังเมื่อว่ันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านม ส่ำนกงนสวธิตสวธิตจังหวัดอุทยธานีก็ไ้จัดการประชมเชิงปฏิบัติกรถอดบทเรียนอ่เภอควมคุมโรคเข้มแข็ง แก่ทีมสอบสวนโรคของส่ำนกงนสวธิตสวธิตจังหวัด และอ่เภอต่งๆของจังหวัดอุทยธานี ซึ่งนายแพทยศาสตรณสุขจังหวัดไ้ให้โอวทแก่ผู้เข้าร่วมประชมว่ ทีมสอบสวนโรคมีความส่าคัญต่อการดำเนินกรในสววะที่มีกรระบคของโรคเป็น อย่งย้ง ต้องใช้ท้ังควมเพียรและหลักวิชาการในการผสมพสนอย่งมีศิลปะ



ประกอบกับการที่โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่ไม่มีความซับซ้อนทงการระบค และอกรของโรคคือว่ไม่ใช่โรคที่มีอกรรุนแรง สมารถรักษาตามอกรทวยป่วยไ้ใน 7 วัน การควมคุมโรคโดยต้วงจรการระบคท้าไ้โดยการประสนงนระหว่งโรงเรียนกับหน่วยงนสวธิตสวธิต ด้ังนั้นจึงขอให้ชวอุทยธานีโดยเฉพาะบรรดพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กเล็กอย่ไ้ตระหนกนพ.สสจ.อุทยธานีกล่าวในที่สุด





เล่าเรื่องด้วยภาพ



ภาพบรรยากาศงาน คีตีสรา KM ปี 2

โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ไชยสุนทรวิทย์ ผู้อำนวยการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายเชื่อมโยงด้วยความรู้อันมีค่ายิ่ง

